

Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí, quản lý phóng viên cơ quan báo chí thường trú tại địa phương

00:28 06/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Chiều 05/10, tại TP. Vinh (Nghệ An), Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam; tổng kết công tác quản lý hội viên là phóng viên cơ quan báo chí thường trú tại địa phương.



Quang cảnh hội nghị

Chủ trì hội nghị có đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Vũ Thị Hà, Trưởng ban Công tác Hội, Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Minh Ngọc, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nghệ An.

Tham dự hội nghị có: đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các ban, đơn vị Hội Nhà báo Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông

tin và Truyền thông; lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các cấp hội nhà báo các tỉnh, thành, các cơ quan báo chí khu vực miền Trung - Tây Nguyên.



Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu khai mạc hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chào mừng và cảm ơn các vị đại biểu, các vị khách quý về dự hội nghị.

Sau hơn 01 năm phát động phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí”, từ hoạt động thực tiễn của mình, các cán bộ báo chí phải có tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn và xây dựng, tập trung thảo luận các vấn đề ý nghĩa thiết thực, góp phần thúc đẩy hoạt động báo chí theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn, nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế, chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo.



Đồng chí Vũ Thị Hà, Trưởng ban Công tác Hội, Hội Nhà báo Việt Nam trình bày báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Vũ Thị Hà, Trưởng ban Công tác Hội, Hội Nhà báo Việt Nam đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí sau 01 năm phát động phong trào do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu cùng nhau thảo luận các kết quả đạt được và đề ra những hướng đi, cách làm hay để tiếp tục xây dựng và củng cố văn hóa trong cơ quan báo chí. Thời gian qua, nhiều cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo đã có không ít chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động; nhiều cơ quan báo chí đã xác định được vấn đề nổi cộm, cấp thiết để tập trung giải quyết như: kỷ luật, kỷ cương tác nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, kịp thời chấn chỉnh việc phát ngôn không phù hợp trên mạng xã hội của một số ít nhà báo.



Nhà báo Phạm Đoàn Anh Kiệt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên phát biểu tham luận

Ngay sau khi phong trào thi đua được triển khai, các cấp hội đã kịp thời cụ thể hóa, triển khai đến người làm báo, hội viên ở các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo. Nội dung phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo từ trung ương đến địa phương. Đội ngũ người làm báo, hội viên có tinh thần đoàn kết, có trách nhiệm với công việc, năng động, sẵn sàng cống hiến năng lực sáng tạo tác phẩm báo chí giàu chất văn hóa, lan tỏa những giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng người làm báo có nhân cách và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Tuy nhiên vẫn còn đâu đó những khó khăn xuất phát từ tình hình biến động thế giới, thiếu sự lãnh đạo định hướng hay chính do một số cơ quan của Hội chưa thực sự quan tâm đến phong trào.



Đồng chí Tổng Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Tổng Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng phong trào xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí là rất thiết thực trong bối cảnh hiện nay. Đồng chí cũng đã đánh giá cao cách làm của 13 đơn vị tạp chí trong việc triển khai thực hiện xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí; đồng thời, tin tưởng thời gian tới phong trào sẽ tiếp tục được lan tỏa và phát huy hiệu quả, từ đó nâng cao giá trị văn hóa trong các sản phẩm báo chí.

Hội nghị cũng đã tổng kết công tác quản lý hội viên là phóng viên thường trú tại các địa phương sau 05 năm thực hiện Quyết định số 979/QĐ-HNBVN về sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú tại địa phương, nhìn chung, các văn phòng đại diện, hội viên là phóng viên cơ quan báo chí thường trú tại địa phương đã bám sát định hướng của cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí địa phương, thực hiện tốt Luật Báo chí, tôn chỉ mục đích cơ quan báo chí; triển khai hiệu quả các nội dung tuyên truyền, đáp ứng nhu cầu thông tin của đại đa số công chúng báo chí.



Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh Võ Xuân Báu phát biểu tham luận

Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố đã làm thủ tục tiếp nhận 1.021 hội viên là phóng viên thường trú; chủ động phối hợp với cơ quan có thẩm quyền rà soát, nắm số lượng, danh sách trích ngang của hội viên là phóng viên thường trú tại địa phương. Hầu hết hội viên phóng viên thường trú đăng ký tham gia sinh hoạt tại Hội Nhà báo tỉnh, thành phố là lực lượng phóng viên nòng cốt của các cơ quan thông tấn, báo chí lớn của Trung ương...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Quyết định 979 về sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú tại địa phương của tổ chức Hội các cấp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục. Quyết định 979 đã triển khai được 5 năm song một số tổ chức Hội thực hiện chưa kịp thời; mang tính hình thức. Nguyên nhân là do nhiều Chi Hội nhà báo cơ quan báo chí trung ương chưa thực sự giới thiệu phóng viên thường trú với cơ quan địa phương, tinh thần gắn kết còn chưa cao và đội ngũ phóng viên còn hoạt động rải rác một số báo còn chưa có văn phòng đại diện.

Cùng với đó, Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam được sửa đổi, bổ sung gồm 10 Chương, 36 Điều đã được Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI thông qua tại Hà Nội ngày 30 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực theo Quyết định số 375/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Điều lệ

Hội Nhà báo Việt Nam.

Khánh Dương

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/day-manh-phong-trao-thi-dua-xay-dung-moi-truong-van-hoa-trong-co-quan-bao-chi-quan-ly-phong-vien-co-quan-bao-chi-thuong-tru-tai-dia-phuong>